



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 10 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,843 ราย ผู้ป่วยสะสม 795,951 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,806 ราย รักษาหายสะสม 578,140 ราย ยังรักษาอยู่ 211,223 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 235 ราย เสียชีวิตสะสม 6,588 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 21,171,110 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 204,715,413 ราย เสียชีวิต 4,325,636 ราย รักษาหาย 183,851,537 ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** CDC ประกาศเพิ่มรายชื่อ 7 ประเทศและดินแดนที่มีความเสี่ยงในการระบาดของโควิด 19 ระดับสูงสุด ซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วย **เดนมาร์ก** เผยวัคซีนตัวใหม่ เอเปเอ็นโคววี 2 ทดลองทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์จะยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ในนครซิดนีย์แต่ปฏิเสธข้อเสนอให้ใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น หลังพบยอดผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด **ญี่ปุ่น** พบผู้ป่วยโควิดตายในบ้าน 84 รายใน 6 เดือน รพ.ในกรุงโตเกียวไม่เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อ **กัมพูชา** สั่งผู้ป่วยโควิดเดลตาต้องรักษาตัวในระบบทุกคน **อินโดนีเซีย** ทบทวนประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคพบป้องกันผู้สูงอายุเสียชีวิตได้ 95% ขยายล็อกดาวน์เกาะบาหลี-ชวา **ออสเตรเลีย** อนุมัติวัคซีนโมเดอร์นารับมือวิกฤตสายพันธุ์เดลตา

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., thejournalistclub, bangkokbiznews, thansettakij, topnews)

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สร. กล่าวว่า การออกพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 เป็นไปเพื่อปกป้องคนทำงานในเรื่องการควบคุมโรค รักษาผู้ป่วย จนถึงการป้องกันโรค แต่ฝ่ายการเมืองไปตีความว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อละเว้นความผิดให้ฝ่ายการเมืองเพียงไม่กี่คน กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกผลักดันโดยฝ่ายการเมือง แต่เกิดจากบุคลากรทางการแพทย์ต้องรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ซึ่งไม่มียาเฉพาะ ไม่มีแนวทางการรักษาที่แน่นอน องค์กรวิชาชีพและสมาคมรพ.เอกชนจึงมีข้อเสนอเข้ามา และสร.ได้ตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมาย มีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักดูแล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 3, 7, 9)

-รมว.สร. ชี้แจงว่า พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ เป็นการหารือกันของฝั่งข้าราชการ โดยปลัด สร. เสนอในที่ประชุม สร. ตามที่ได้หารือกับทีมทำงานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมความเห็นของคณะแพทย์ หากเห็นชอบก็จะเสนอกรมต่อไป พ.ร.ก.ฯ ดังกล่าว เป็นเพียงคำจำกัดความที่ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา แต่จะต้องมีเจตนาที่สุจริตและบริสุทธิ์ ไม่ประมาทจนทำให้ผู้ป่วยเกิดความเสียหายหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ การจัดซื้อยาเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สป.สร. ส่วนการจัดซื้อวัคซีนเป็นหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค และอภ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, innnews, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดของบุคลากรสาธารณสุขฯ ว่า ร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณา คงต้องรับฟังความเห็นหลายภาคส่วน ทั้งบุคลากรแพทย์ ประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องดูรายละเอียด ซึ่งสร.ยังไม่ได้ส่งเรื่องมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ร่างพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ ถือเป็นหลักการที่เจตนาดี เพราะแพทย์มีสิทธิที่จะถูกฟ้องได้ แต่อาจจะใช้วิธีอื่นได้ เช่น ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นเจ้าพนักงานของ ศบค. ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่หากจำเป็นต้องออกเป็นพ.ร.ก. อยากให้หาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือเรื่องที่ต้องการแก้ไขอื่นๆ เช่น วัคซีน รพ.สนาม มารวมด้วย หรือแม้แต่ประเด็นที่อยากจะแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพราะถ้าจะต้องทำให้รอบคอบ ครอบคลุม แต่การออกพ.ร.ก.นี้อาจไม่มีเหตุผลทางการเมืองที่จำเป็นต้องออก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-กลุ่ม Nurses Connect เผยแพร่ข้อเขียนคัดค้านร่างพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ พร้อมเปิดช่องทางรวบรวมรายชื่อคัดค้าน ระบุว่า คนที่จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในระบบสาธารณสุข คือ รมว.สร. ศบค. และคกก.จัดสรรวัคซีน แต่กลับเตรียมออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการ

ทำให้การสาธารณสุขล้มเหลว จนประชาชนเสียชีวิตกว่า 6 พันคน นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการ นักการเมือง วิศวกร วิศวกรการ ออกกำลังกาย พ.ร.ก.ดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, sanook, innnews)

-นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุ รัฐบาลเตรียมออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีน สังคมรับไม่ได้เพราะเป็นการบริหารราชการที่ผิดพลาด ล้มเหลวชัดเจน ฝ่ายค้านจะสู้เต็มที่และเชื่อว่าสังคมจะร่วมกันต่อสู้ เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดพลาด และเป็นรัฐที่ไร้ซึ่งระบบนิติรัฐ นิติธรรม อย่างสิ้นเชิง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ประธานชมรมแพทย์ชนบท นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นกรณีร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะข้อ 7 บุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือบริหารวัคซีน ไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่า ไม่จำเป็นต้องออกเพื่อปกป้องวิชาชีพด้านสุขภาพจริง เพราะโดยระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลบุคลากรได้ตามปกติ

## 2.การบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้กระจายวัคซีนไปให้รพ.ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมและเข้มงวดสูงสุด ประกอบด้วย กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพื่อฉีดเป็นเข็มแรกให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และนัดฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, จส.100, innnews, thebangkokinsight, thestandard, newtv, bbc, springnews, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, สวท, ทีวีช่อง 5, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ch7)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ล็อตปัจจุบัน ว่า ดูจากฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ และให้แต่ละจังหวัดสำรวจความประสงค์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าประกอบกัน หากแจ้งต่ำกว่า 50% ของฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนจะจัดสรรให้ 50% หากอยู่ใน 50-75% ของฐานข้อมูล จะส่งให้ตามที่ขอ แต่หากเกิน 75% ของฐานข้อมูล จะส่งให้เบื้องต้น 75% จังหวัดที่บอกว่า วัคซีนขาดเป็นกรณีส่งรายชื่อเข้ามามากกว่า 75% ของฐานข้อมูล ซึ่งจะส่งวัคซีนไปเพิ่มเติม หากที่ใดยังไม่ได้รับหรือมีบางส่วนตกหล่น หรือมีความต้องการเพิ่มเติม ให้แจ้งสสจ.เพื่อรวบรวมส่งส่วนกลาง ส่วนแนวทางการผสมวัคซีนเป็นสูตรที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด โดยผสมน้ำเกลือ 0.9% 1.8 CC กลับขวดไปมา 10 รอบ เมื่อผสมแล้วต้องฉีดให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

-ผอ.รพ.ขอนแก่น ชี้แจงกรณีองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ทวงวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรสาธารณสุขด้านหน้า เนื่องจากได้รับเพียงครึ่งเดียวของจำนวนที่ขอไป ว่า เป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสาร วัคซีนไฟเซอร์ที่ส่งมาครึ่งหนึ่งเป็นล็อตแรก เพราะต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม วันนี้ได้รับวัคซีนส่วนที่เหลือแล้ว พร้อมฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, topnews, thebangkokinsight)

-สสจ.บุรีรัมย์ โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีมีข่าว จ.บุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่สสจ.จัดสรรให้ และได้รับมากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ว่า ไม่เป็นความจริง โดยได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ของสสจ. มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการด้านหน้ายื่นความจำนงเข็ม 3 จำนวน 10,093 คน และเข็มแรก 240 คน (480 โดส) รวมทั้งหมด 10,573 โดส ได้รับการจัดสรรพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อ 6 ส.ค. 7,200 โดส ยังมีส่วนที่เหลืออีก 3,373 โดส อยู่ลำดับที่ 10 ของประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์สยามรัฐ

-กรณีรพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ตัดพ้อว่าได้รับวัคซีน Pfizer เพียง 60% ของบุคลากรที่แสดงความจำนงและมีคุณสมบัติครบถ้วน ล่าสุด เพจรพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ว่า กรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนสำหรับบุคลากรอีก 40% จำนวน 835 คนให้เรียบร้อยแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจหมอแล็บแพนด้า แชร์โพสต์จากบุคลากรทางการแพทย์รายหนึ่งใน จ.ปัตตานี ตัดพ้อว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐฯ ไม่เพียงพอ ถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องมีการจับสลากฉีดวัคซีน ทำให้หมดกำลังใจในการทำงาน

## 3.ผู้ป่วยนำยาฟาวิพิราเวียร์ไปขายต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptvhd

-แพทย์รพ.รามาริบัติ โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีผู้ป่วยบางรายได้รับยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว แต่ขอขายเพื่อนำไปขายต่อในราคาสูง

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

พร้อมหรือยังไม่ให้ทำ เพราะหากต้องมีการตรวจสอบหลักฐานว่าได้รับยาไปแล้วหรือไม่ จะเป็นการเพิ่มขึ้นตอนในการทำงาน และทำให้เกิดความล่าช้า ด้าน ภ.ก.หญิง ศศิมาภรณ์ แห่งกระทรวง เกสัชกรชำนาญการ รพ.ราชวิถี ระบุว่า การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่บ้านจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ และเภสัชกรจัดยาให้ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

#### 4.รพ.บุษราคัมขาดแคลนอุปกรณ์ไอซียู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-พ.อ.นพ.ครรชิต ปิยะเวทวิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โพสต์ว่า รพ.สนามบุษราคัมขยายไอซียูเพิ่มเป็น 17 เตียง แต่ยังขาดบุคลากร มีพยาบาลเวรละ 8-9 คน ขาดอุปกรณ์ PAPR สำหรับการเข้าดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลานาน หรือทำหัตถการ หากมีผู้สนับสนุนจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยโควิด 19

#### 5.สายพันธุ์เดลต้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, tnnthailand, mcot)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงว่า CDC สหรัฐฯ ระบุว่าวัคซีนรุ่นแรกยังลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์เดลต้าได้ แต่ลดการแพร่กระจายของเชื้อน้อยลงไปมาก ดังนั้น ไทยต้องติดตามดูตัวเลข หากยังไม่ลงอย่างที่ควรเป็นแสดงว่ามาตรการอาจยังไม่เพียงพอ ต้องมาเข้มที่มาตรการ แต่หากตัวเลขเริ่มนิ่ง ป้องกันปัจจัยรอบข้างได้ และเร่งฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆ จะเริ่มเกิดปรากฏการณ์คุมไวรัสได้ดีขึ้น ถึงตอนนั้นอาจผ่อนมาตรการบางอย่างในเวลาที่เหมาะสมได้ ส่วนเรื่องวัคซีนเข็ม 3 สัปดาห์ที่แล้ว WHO ประกาศว่าให้ประเทศต่างๆ อย่าเพิ่งรีบ และยังไม่มียาบำบัดให้ฉีดเข็ม 3 เพราะอยากให้ประชาคมโลกได้รับวัคซีนที่มากพอ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละประเทศและความจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, isranews, mthai, mcot, ช่อง 3, 9, NBT, TNN, Thaipbs, pptvhd36, Chiangmainews, amarintv, Newtv, thestandard)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 1,632 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 1,499 ราย คิดเป็น 91.9% สายพันธุ์อัลฟา 129 ราย คิดเป็น 7.9% และสายพันธุ์เบตา 4 ราย คิดเป็น 0.2% ปัจจุบันพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา 76 จังหวัด ยกเว้น จ.สุพรรณบุรี ต้องย้ายประชาชนเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ไม่เข้าไปในพื้นที่ระบาด แออด ส่วนสายพันธุ์เบตา สัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ มากที่สุด จ.ภูเก็ต 3 ราย จ.พัทลุง 1 ราย

#### 7.การจัดสรรยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ดร.ญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.อภ. ให้สัมภาษณ์ว่า เดือน ส.ค. จะนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ 79 ล้านเม็ด เดือนหน้าอีก 40 ล้านเม็ด และยังมีการผลิตเองด้วย สัปดาห์ที่ผ่านมานำเข้า 5.3 ล้านเม็ด กระจายไปทั้งหมด. ปริมาณและภูมิภาค ในเดือน ส.ค. จะผลิตได้เอง 2.5 ล้านเม็ด เดือน ก.ย. ผลิตได้อีก 23 ล้านเม็ด ยืนยันเดือน ส.ค.-ก.ย. มียาเพียงพอแน่นอน สำหรับเดือน ต.ค. ได้ซื้อวัตถุดิบมาแล้ว เตรียมโรงงานใหม่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 160 ล้านเม็ดต่อเดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-ในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญฟาวิพิราเวียร์แบบเหลือใช้มากกว่าที่จะจัดหาให้พอดี โดยรมว.สธ.ได้รับแนวทางไปดำเนินการ ส่วนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัจจุบันสภากาชาดไทยประสงค์จะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ด้วยเช่นกัน รมว.สธ.จะเร่งรัดให้ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตั้งโรงงานผลิต

#### 10.หญิงวัย 50 ปี เสียชีวิตใน LQ จ.ยะลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv, amarintv

-รพ.ยะลา แถลงขอโทษ กรณีหญิงวัย 50 ปี เสียชีวิตใน LQ ก่อนครบกำหนดออกใน 2 วัน สันนิษฐานเกิดจากโรคโควิด 19 หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยก่อนหน้านี้บุตรชายข้องใจที่รพ.ระบุไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือของจนท.ล่าช้า และอสม.ไม่มีความเชี่ยวชาญการทำ PCR

#### 11.เดือนไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การมีคนเคยติดเชื้อไปแล้วมากพอสมควรอาจถึง 66% เช่น ในประเทศบราซิล ทำให้ครึ่งปีหลังของปี 2563 โรคสงบแล้วปะทุขึ้นใหม่ ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2563 เป็นต้นมา เป็นเพราะเข้าใจว่าคุมโรคได้แล้ว จนกระทั่งเกิดมีการกลายพันธุ์ทำให้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่เคยมีไม่สามารถปกป้องได้ ดังนั้นคนไทยต้องรักษาวินัยอยู่เสมอ แม้ได้วัคซีนไปแล้ว

#### 12.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่ชุมชนกทม.และปริมณฑล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เล่าถึงการลงพื้นที่ชุมชนแออัดของทีมแพทย์ชนบทรอบที่ 3 ว่า กทม.

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก บางชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จากการติดเชื้อโควิด-19 และในชุมชนประมาณ 25-30% จะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ สถานการณ์โควิด-19 รอบนี้ จะหนักในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยเฉพาะกทม. การบริหารจัดการเข้าชั้นลิมิเทด สภาพบ้านไม่เอื้ออำนวยให้ทำ Home Isolation แนะนำให้กม.เพิ่มรพ.สนาม/ Community Isolation และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองทุกเขต เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ทุกคนต้องได้รับยาทันที จักรูบาลควรจัดหาวัคซีนให้ได้เดือนละ 15 ล้านโดส

**13. ผู้ได้รับผลกระทบร้องทุกข์**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนานาชาติ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้ทบทวนผ่อนคลายมาตรการ อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนจัดสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SAT) ได้ ตั้งแต่ 11 มิ.ย.-31 ส.ค. เพื่อใช้ยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

-ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครราชสีมา ชมรมผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย สปา ยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมติดตามความคืบหน้า ขอให้ช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในภาวะไม่สามารถเปิดกิจการ และให้ผ่อนปรนการให้บริการนวดเท้าได้ โดยแนบรายชื่อผู้ประกอบการนวดแผนไทย 72 แห่งที่ได้รับความเดือดร้อน

**14. เครียดโควิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด, ไทยรัฐ)

-นายวันดี อธิธิล อายุ 61 ปี เครียดหลังรู้ผลตรวจเชื้อแบบเร่งด่วนว่าติดเชื้อโควิด ไม่ยอมตรวจสว็อบซ้ำ แต่กลับมาบ้านพักยั้งตัวเองเสียชีวิตที่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

**15. รายงานผู้ติดเชื้อ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, niontv, innnews, kapook)

-ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 รายงานพบเคสเดือใหม่ 9 แห่ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย **สมุทรสาคร** โรงงานไก่แช่แข็ง อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 81 ราย, โรงงานเชรามิก อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 28 ราย และ บริษัทอุปกรณ์ความปลอดภัย อ.กระทุ่มแบน ผู้ติดเชื้อ 96 ราย **สมุทรปราการ** โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 16 ราย **ชลบุรี** 2 แห่ง บริษัทกระดาษแข็ง อ.ศรีราชา ผู้ติดเชื้อ 14 ราย, บริษัทเครื่องปรับอากาศ อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 20 ราย **พระนครศรีอยุธยา** 2 แห่ง โรงงานขนมขบเคี้ยว อ.อุทัย ผู้ติดเชื้อ 26 ราย, บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ อ.เสนา ผู้ติดเชื้อ 14 ราย **ลพบุรี** บริษัทเคมีภัณฑ์ อ.ท่าม่วง ผู้ติดเชื้อ 16 ราย

**มาตรการอื่น ๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, mthai, topnews, innnews)

-กรม อนุมัติงบประมาณจากงบกลางปี 2564 เพิ่มเติม วงเงินกว่า 12,669 ล้านบาท สำหรับแก้ปัญหาโควิด-19 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนก.ค. - ก.ย.2564 โดยเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า แบ่งเป็น ค่าเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาบุคคลภายนอก ค่าใช้สอย เช่น ค่าอำนวยความสะดวกและสั่งการเชิงบูรณาการ และเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติเพิ่มจากเดิม วงเงินกว่า 12,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2564 แต่ส.ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, thebangkokinsight, thailandplus

-กรมควบคุมโรค เผย การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal ภายใต้หลักการ จัดกลุ่ม คุมไว ลดการแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่สถานประกอบการยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกัน จนถึงโรงงานที่มีการติดเชื้อแล้ว มาตรการนี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่แข็งแรง สามารถอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่จำกัด ใช้หลักการสำคัญคือ นำผู้ติดเชื้อไปรักษาแยกรพ.สนาม และเฝ้าระวังคนที่มีอาการ ส่วนพนักงานที่ไม่ติดเชื้อสามารถทำงานต่อไป ส่งผลให้สถานประกอบการดำเนินการได้ แรงงานได้เงิน ได้ค่าจ้าง ไม่หนีไปแพร่โรค เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการ D-M-H-T-T-A

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ niontv, ch7, bangkoktoday

-อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลประเด็น “การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมป้องกันการโรคของครอบครัว” พบว่า คนในครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกในบ้านสูงถึง 83.4% สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม ประชาชนไม่มีการประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน 67.5% ส่วนพฤติกรรมป้องกันการโรคในบ้านที่ประชาชนเห็นด้วยและสามารถทำได้มากที่สุดคือ การแยกกันกินเมื่ออยู่ในบ้าน 53.1% รองลงมาคือ การเว้นระยะห่าง 50.1% และการสวมหน้ากากในบ้านตลอดเวลา 49.9% จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการของสส.อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกส่วนหรือพื้นที่ จัดห้องพักให้โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึง



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, moneyandbanking, thejournalistclub, ch7, thailandplus, thansettakij, changmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย อาหารที่มีวิตามินดีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค มักพบในปลานิล ปลา ทับทิม ปลาตะเพียน ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า ไข่แดง ตับ นม และเห็ด ปริมาณวิตามินดีที่เหมาะสมในแต่ละวัย คือ วัย 6-12 เดือน 10 มก./วัน วัย 1-70 ปี 15 มก./วัน และวัยผู้สูงอายุ > 70 ปีขึ้นไป 20 มก./วัน และสามารถรับวิตามินดีได้จากแสงแดดขณะทำกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง 15-20 นาทีทุกวัน ระหว่าง 08.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพระสงฆ์ฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะ เปลี่ยนเป็นฉันภัตตาหารแยกกัน แบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อน ชาม จาน และแก้วน้ำส่วนตัว ส่วนประชาชนให้ทำบุญออนไลน์และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน ขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข่าวผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray ฆ่าเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลงปอดได้ เป็นข่าวปลอม ส่วนกรณีตรวจเชิงรุกชุมชนบ้านพักรถไฟหาดใหญ่ 1,000 คน ติดเชื้อ 40% เป็นข่าวบิดเบือน ข้อเท็จจริงตรวจ 739 คน พบเชื้อ 6 คน ผลยังไม่ออกมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ผ่อนปรนสำหรับผู้เอาประกันภัยแบบ "เจอ จ่าย จบ" สามารถใช้เอกสารรายงานผลตรวจ RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ เพื่อยืนยันเคลมกับบริษัทประกันภัยผู้รับทำประกันได้

-อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ปรับลดลง และมีการจำแนกประเภทของการตรวจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการตรวจด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น Antigen Test Kit ยังไม่ได้กำหนดอัตราไว้ชัดเจน กรมบัญชีกลางจึงได้หารือสสช. และสพส. กำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อหรือโรคโควิด 19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบพันธุวิศวกรรม Adenovirus-based และ Influenza-based ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้ว พบมีประสิทธิภาพต่อการคุ้มกันโรค จะผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรค COVID-19 นำไปทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ(ข่าวสด, ผู้จัดการ

-ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ฯ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคลากรธรรมดา รอบที่ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันที่ (11 ส.ค.) ผ่านเว็บไซต์ <https://sinopharm.cra.ac.th> ในเวลา 08.18 น. ผู้ลงทะเบียนสำเร็จสามารถเลือกพร. เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ ตั้งแต่ 11 ส.ค. เวลา 14.00 น. ถึง 13 ส.ค. เวลา 18.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, innnews)

-เพจสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย U.S.Embassy Bangkok โปสต์ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศความช่วยเหลือด้านโรคโควิด-19 รอบใหม่ มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 167 ล้านบาท) ให้กับไทย ช่วยสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนสร้างศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองโรคโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ workpointtoday

-Google ประเทศไทย เพิ่มฟังก์ชันชุดคำถามและคำตอบบน Google Maps และ Search เพื่อช่วยค้นหาจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และจุดจำหน่ายชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มหน้าเว็บไซต์รวบรวมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือโควิด 19 อย่างเร่งด่วน เปิดให้ผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลด้วยการตอบคำถามที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดตรวจหาเชื้อและจุดจำหน่ายชุดตรวจโควิด 19 จากสถานพยาบาล และร้านขายยาในพื้นที่ต่างๆ

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, inn, amarintv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนอาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ เป็นภาวะปวดหัวรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ปวดข้างเดียว/ รอบเบ้าตา/ ขมับข้างใดข้างหนึ่ง ร่วมกับมีอาการระบบประสาทอัตโนมัติ อาทิ ตาแดง น้ำตาไหล เปลือกตาบวม คัดจมูกข้างเดียวกับที่ปวด ประมาณ 15 นาที จนถึง 3 ชม. อาจเกิดขึ้นหลายครั้งภายในวันเดียวกัน และติดต่อกันเกือบทุกวันเป็นสัปดาห์จนถึง 2-3 เดือนแล้วหาย และวนกลับมาเป็นอีกในช่วงเวลาเดิมของปีถัดไป พบบ่อยในเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีรักษา คือ 1.การรักษาาระหว่างปวด เช่น ยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์เร็ว การให้ออกซิเจนทาง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้ากากครอบจมูก 2.การป้องกันหรือลดระยะเวลาที่ปวด เช่น การนวดนวดรอบเส้นประสาท occipital และการใช้ยาอื่นๆ ที่จำเพาะต่อโรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ ดังนั้นหากมีอาการควรรีบพบแพทย์</p>	
<p><b>ยาปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>-พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก สตช. เตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร โดยให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ และควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การอนุญาตผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ ออย. <a href="http://www.fda.moph.go.th">www.fda.moph.go.th</a> หรือ Oryor Smart Application และตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย <a href="http://www.antifakenewscenter.com">www.antifakenewscenter.com</a> เป็นต้น</p>	